

ชื่อ	Panda : แพนด้า	
ลักษณะ	พันธุ์ผสม (พันธุ์ข้างหลังตึก) สีขาวดำ หูตาขนสีดำ ปากขนสีขาว กลางหน้าผากขนสีขาว ลำตัวสีขาวมีลายจุดสีดำ	
เพศ	เพศผู้	
นิสัย	ใจดี ขี้อ่อนกับเจ้าของ คือเจียบ สันโดษ	
วันเกิด	ไม่แน่ชัด คงก่อนวันที่มาไม่ถึง 1 เดือน	
ที่มา	หลังอาคารนิทรรศการศิลปะสตูดิโอ สถาบันราชภัฏสวนสุนันทา	
วันที่มา	วันศุกร์ที่ 20 ธันวาคม 2539	
สาเหตุที่นำมาเลี้ยง	คนงาน (ป้าสำเนียง) อุ้มมาให้อ้างว่า กทม. จะมากำจัดสุนัข เนื่องจากจะมีงานฉลองครบรอบ 60 ปีสวนสุนันทา ย้ำว่า อ.ปุ้มต้องเอาไปเลี้ยง แม่เห็นแล้วก็สงสาร	
วัน-เวลาที่จากไป	วันจันทร์ที่ 27 ธันวาคม 2553 – ประมาณเย็นใกล้ค่ำ เพราะแม่กลับมาตอนเกือบ 2 ทุ่ม แพนด้ายังตัวอ่อนอยู่เลย แพนด้าคงรอแม่ไม่ไหวแต่ก็มีโฟนอยู่ข้าง ๆ	
สาเหตุที่จากไป	เนื้องอกที่แกนสมองและข้อสะโพกเสื่อม ทำให้ระบบประสาททำงานผิดปกติมีอาการมึนงง การทรงตัวไม่ดี จนท้ายสุดพุงตัวขึ้นเองไม่ได้ แม่พาแพนด้าไปรักษาเฉพาะทาง แผนกระบบประสาท โรงพยาบาลสัตว์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เป็นเวลาประมาณ 2-3 ปี โดยแพทย์นัด 1-2 เดือนเพื่อดูอาการเป็นประจำ รวมทั้งให้กินยา กินอาหารเสริม หยอดตา (รักษาตามอาการ)	
สถานที่ที่จากไป	บ้านวงศ์สว่าง	
ที่ฝังร่าง	บ้านแม่กลอง ใต้ต้นมะขาม ริมน้ำ	
ฝากถึงหนู	แพนด้า ... แม่กับพ่อรักหนูนะ ขอให้หนูไปดี ถ้าหนูอยากมาอยู่กับแม่ แม่ก็ยินดีและแม่ขอโทษกรรมด้วยนะ แม่เสียใจที่แม่ไม่ได้สวดมนต์ไม่ได้ดูแลหนูก่อนหนูจากไป เพราะแม่คิดว่าหนูจะอยู่กับแม่อีกนาน แต่ก็ดีใจที่หนูไปอย่างสงบ ...	

ชื่อ	Phone : โฟน	
ลักษณะ	พันธุ์เวสต์ไฮแลนด์ไวท์เทอร์เรีย, ยอร์กเชียร์เทอร์เรีย, ผสมพุดเดิ้ล มีเสน่ห์น่ารัก ดวงตากลมโตใส ขนสีขาวนุ่มหอม ไม่มีกลิ่นตัว	
เพศ	เพศเมีย	
นิสัย	เอาแต่ใจตัวเอง ต้องเป็นเบอร์ 1 ของบ้าน หวาดระแวงเพราะโดยทิ้งมาตลอด	
วันเกิด	ประมาณปี 2537 หรือ 2538	
ที่มา	นอกชานไม้บ้านแม่กลอง	
สาเหตุที่เลี้ยง	แม่เลี้ยงไม่ไหวเพราะแม่เริ่มสุขภาพไม่ดี อายุมาก และสงสารที่โฟนถูกเอามาไว้ใต้ถุนบ้านเพราะซ่อมแซมนอกชานไม้ ทั้ง ๆ ที่โฟนเคยอยู่แต่บนบ้านและกลัว ทุกครั้งที่อุ้มลงมาข้างล่างจะไม่ยอมลงพื้นเลย	
วันที่มา	วันจันทร์ที่ 23 พฤษภาคม 2548 (ค.ศ.2005)	
วัน-เวลาที่จากไป	วันอังคารที่ 1 กุมภาพันธ์ 2554 — ประมาณ 3 หุ่่ม ในอ้อมกอดแม่	
สาเหตุที่จากไป	มะเร็งเต้านมกระจายหลังจากผ่าตัดเต้านมไปข้างหนึ่งเมื่อปีกว่า ๆ ที่ผ่านมา ผ่าตัดครั้งนี้ไม่สามารถทำได้เพราะตรวจพบไตวาย ต้องรักษาโดยให้น้ำเกลือเพื่อลดค่าไต ฉีดฮอร์โมนเพื่อให้ไตสร้างเม็ดเลือดแดง ให้ยาบำรุงเพราะเลือดจาง รวมทั้งรักษาแผลที่เต้านมเนื่องจากมะเร็งปะทุออกมา แต่ไม่ได้ผล โฟนยังอาการแยลง คงเพราะเหนื่อยใจที่ต้องค้างที่โรงพยาบาลสัตว์กรุงเทพ-นนท์เพื่อให้ น้ำเกลือ และคงเหนื่อยกายที่ต้องเดินทางไปโรงพยาบาลสัตว์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และโรงพยาบาลสัตว์กรุงเทพ-นนท์	
สถานที่ที่จากไป	บ้านวงศ์สว่าง	
ที่ฝังร่าง	บ้านแม่กลอง ใต้ต้นมะขาม ริมน้ำ ไกล่แพนด้า	
ฝากถึงหนู	หนูโฟน ... แม่กับพ่อรักหนูนะ ขอโหสิกรรมนะลูก ขอให้หนูไปดี ลิ่นทุกข์เสียทีชาตินี้นะลูก ดีใจที่หนูจากไปอย่างสงบในอ้อมกอดแม่ ได้ฟังแม่สวดมนต์ให้ ฟังทุกวันนับแต่วันที่หนูป่วยหนักจนลมหายใจสุดท้ายของหนู...	

ชื่อ	Jerry : เจอร์รี่	
ลักษณะ	พันธุ์เปอร์เซีย (คนขายหรือกว่าเป็นพันธุ์ Jerry-Woody) ดวงตากลมโตสีสีแดง จมูกหูลีชมพู ขนสีขาว	
เพศ	เพศเมีย	
นิสัย	ดุร้าย ไม่เคยอุ้มกอดได้เลย วิ่งหนีตลอด	
วันเกิด	ประมาณ 45 วันก่อนวันที่มา	
ที่มา	ตลาดนัดสนามหลวง 2 มาพร้อมกับ Woody	
สาเหตุที่เลี้ยง	อยากเลี้ยงเพราะคิดว่าน่ารัก และอยากได้ลูกของมัน	
วันที่มา	วันอาทิตย์ที่ 16 พฤศจิกายน 2546 (ค.ศ.2003)	
วัน-เวลาที่จากไป	วันศุกร์ที่ 13 พฤษภาคม 2548 — ประมาณหัวค่ำ	
สาเหตุที่จากไป	ท้องเสียมิใช่ พาไปหาหมอตอนเช้า หอบมาดูแลที่ทำงาน เย็นกลับบ้านสักพักก็เสียชีวิต	
สถานที่ที่จากไป	บ้านวงศ์สว่าง ก่อนสิ้นใจเหมือนเดินระบำในกรง พออุ้มออกมาก็ตะแคงตัวสิ้นใจ	
ที่ฝังร่าง	บ้านวงศ์สว่าง ใต้ต้นไม้กอ	
ฝากถึงหนู	แม่รักและคิดถึงหนูเสมอ ลูกสาวคนสวยของแม่	

ชื่อ	Woody : วูดี้
ลักษณะ	พันธุ์ Jerry-Woody ขนสีเทา
เพศ	เพศผู้
นิสัย	นิ่ง ๆ ซึม ๆ
วันเกิด	ประมาณ 45 วันก่อนวันที่มา
ที่มา	ตลาดนัดสนามหลวง 2 มาพร้อมกับ Jerry
สาเหตุที่นำมาเลี้ยง	อยากเลี้ยงเพราะคิดว่าน่ารัก อยากได้ลูกของมัน
วันที่มา	วันอาทิตย์ที่ 16 พฤศจิกายน 2546 (ค.ศ.2003)
วัน-เวลาที่จากไป	วันอังคารที่ 25 พฤศจิกายน 2546 — ประมาณ 5 ทุ่ม
สถานที่ที่จากไป	บ้านวงศ์สว่าง
ที่ฝังร่าง	บ้านวงศ์สว่าง ใต้ต้นไม้

ชื่อ	Jimmy : จิมมี่
ลักษณะ	พันธุ์ Jerry-Woody ขนสีเทาสลับขาว
เพศ	เพศผู้
นิสัย	นิ่ง ๆ ซึม ๆ
วันเกิด	ประมาณ 45 วันก่อนวันที่มา
ที่มา	ตลาดนัดสนามหลวง 2
สาเหตุที่นำมาเลี้ยง	เอามาแทน Woody ที่จากไป เพราะเป็นห่วง Jerry ไม่มีคู่
วันที่มา	วันอาทิตย์ที่ 30 พฤศจิกายน 2546 (ค.ศ.2003)
วัน-เวลาที่จากไป	วันพฤหัสบดีที่ 4 ธันวาคม 2546 — ประมาณ 7 โมง 50 นาที
สถานที่ที่จากไป	บ้านวงศ์สว่าง
ที่ฝังร่าง	บ้านวงศ์สว่าง ใต้ต้นไม้

ชื่อ	<p>Marble : หินอ่อน เจ้าของตั้งชื่อว่า นินจา (ทราบจากคำบอกเล่าของเจ้าของ เมื่อวันที่เสาร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2557 ซึ่งเป็นวันที่หินอ่อนจาก เราไปแล้ว)</p>	
ลักษณะ	แมวไทย หลังสีดำ ท้องและขาสีขาว ปานสีดำที่ริมฝีปากล่าง	
เพศ	เพศเมีย	
นิสัย	<p>นักสู้ ใจกล้า ฉลาด ซื่อสัตย์ ขยัน รับผิดชอบ ตรงเวลา น่ารัก ซื่ออ่อน รักอิสระ รักสะอาด ชอบนอนบนตัก ชอบนอนในบ้านบนผ้าและหมอนที่สะอาด ชอบที่สูง โดยเฉพาะหลังคา ปฏิบัติหน้าที่แมวประจำซอยอย่างดีเยี่ยมบริการทุกบ้าน (จับหนู จับนก จับจิ้งเหลน จับจิ้งจก) เพื่อนเยอะ</p>	
วันเกิด	<p>ไม่ทราบแน่ชัด ทราบเพียงว่าเป็นลูกแมวอยู่ที่บิมน้ำมันบางซื่อ (ทราบจากคำบอก เล่าของเจ้าของ เมื่อวันที่เสาร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2557 ซึ่งเป็นวันที่หินอ่อนจากเราไป แล้ว)</p>	
ที่มา	<p>ไม่ทราบ เดินมาที่บ้านวงศ์สว่างเอง เพิ่งทราบว่ามิเจ้าของเมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2557</p>	
สาเหตุที่เลี้ยง	<p>นินยาน่ารัก เห็นแล้วสงสารหัวใจดวงน้อย ๆ ที่เหมือนอยู่ตัวคนเดียว แม่บอกหินอ่อนว่า “หนูมีบ้าน มีชื่อ มีพ่อแม่แล้วนะ ไม่ได้อยู่คนเดียวในโลกนี้แล้ว”</p>	
วันที่มา	<p>ประมาณเดือนมกราคม 2555 พบกันครั้งแรกๆ หินอ่อนวิ่งเข้าหาแล้วกอดขา แม่ กแล้วหินอ่อนต้องวิ่งหนีเข้าบ้านเสมอ ตอนนั้นไม่ทราบว่าหินอ่อนหิวหรือเล่น แต่ที่ แน่ๆ ไม่เหมือนแมวพเนจรทั่วไปที่มักวิ่งหนีคน แม่เริ่มเขียน Diary ถึงหินอ่อนวันแรกคือวันพฤหัสบดีที่ 15 มีนาคม 2555</p>	
วัน-เวลาที่จากไป	<p>ไม่ทราบแน่ชัด แม่แต่ร่างหินอ่อนก็ยังไม่เห็น หินอ่อนจากแม่ไปแล้วจริง ๆ หรือ !! ทราบจากคำบอกเล่าจากเจ้าของเมื่อวันที่เสาร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2557 ว่า “หินอ่อน นอนขดหนาวตายในบ้านเช่าหลังที่ 2 แล้วร่างหินอ่อนถูกทิ้งลงถังขยะและไม่ ทราบว่าวันไหน” ครั้งสุดท้ายที่เห็นหินอ่อนคือวันศุกร์ที่ 24 มกราคม 2557 ประมาณ 21:00 น. ใต้รถมอเตอร์ไซด์หน้าบ้านเช่าหลังที่ 2 หินอ่อนรู้ว่าเรา กลับมากำลังจะเดินมาหาเหมือนทุกวันที่หินอ่อนรอเรากลับมา พอเราจอดรถหน้า</p>	

	<p>บ้านหินอ่อนก็ยังไม่เดินมาหาเรา แม่มองหินอ่อนและก็รู้ว่าหินอ่อนมองแม่เช่นกัน แต่ไม่กล้าเรียกเพราะมีคนของบ้านเช่าหลังที่ 2 ยืนอยู่ สุดท้ายไม่ทราบทำไม ? หินอ่อนจึงไม่มาหาเราที่บ้านเหมือนทุกวัน รอออยู่ก็ไม่มาแต่วันนั้นแม่ก็สบายใจที่เห็นหินอ่อนยังอยู่เพราะเมื่อวานวันพฤหัสบดีที่ 23 มกราคม 2557 ไม่เห็นหน้าหินอ่อนทั้งเช้าและเย็นซึ่งก็เป็นห่วงอยู่เพราะสังเกตว่าหินอ่อนหนาวและไม่ค่อยสบาย</p>
สาเหตุที่จากไป	<p>ไม่ทราบแน่ชัด อาจเพราะอากาศหนาวมากและอาจมีอาการไข้</p> <p>เมื่อวันอังคารที่ 14 และวันพุธที่ 15 มกราคม 2557 หินอ่อนอาเจียน นอนชม ไม่กินอาหาร พยายามหาอาหารแตกต่างจากที่เคยให้กิน เพราะคิดว่าเบื่ออาหาร แต่อะไรๆ ก็ไม่กิน โทรไปปรึกษาสัตวแพทย์ ก็ไม่บอกอะไร บอกแต่ว่าให้พาไปพบ แต่กลัวว่าจะเหมือนหนู Phone ที่ทรมาณเพราะสัตวแพทย์และกลัวว่าหินอ่อนจะติดเชื้อจับไม่ได้</p> <p>เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 16 มกราคม 2557 หินอ่อนจับหนูมานำเสนอ แม่ก็สบายใจคิดว่าคงไม่เป็นไรแล้วจับหนูได้แล้ว คงเบื่อปลาตุ๋นอย่างที่เรานำให้กินก็เลยไปจับหนูกิน</p>
สถานที่ที่จากไป	<p>หมู่บ้านจตุร (วงศ์สว่าง 19) ซอย 8 บ้านเช่าหลังที่ 2 ทราบว่าเค้าเอาร่างหินอ่อนทิ้งถึงขยะ (ทราบจากคำบอกเล่าของเจ้าของ เมื่อวันเสาร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2557)</p>
ที่ฝังร่าง	<p>ที่คันทรีพาร์คส่วนพระมหากษัตริย์ ก่อนถึงทิวเขาส์ทางเข้าหมู่บ้านจตุร (ทราบจากคำบอกเล่าของเจ้าของ เมื่อวันเสาร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2557 ว่าให้ลูกชายไปฝังแต่จำวันไม่ได้แน่นอน)</p>
ฝากถึงหนู	<p>หนูหินอ่อน ... พ่อกับแม่รักหนูมากนะและชอบใจหนูมากที่หนูมาทำให้พ่อกับแม่มีความสุข มีความหวังว่ากลับบ้านจะมีหนูมารอรับ เข้าหนูก็มาปลุกและรอส่งพ่อกับแม่ไปทำงาน แม่จะเป็นเพียงเวลาสั้น ๆ ประมาณ 2 ปี เท่านั้น</p> <p>พ่อกับแม่เป็นห่วงหนูมากช่วงที่หนูหายไป ตั้งแต่วันเสาร์ที่ 25 มกราคมถึงวันเสาร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2557 เทียบตามหา ถามคนโน้นคนนี้ จนสุดท้ายได้ทราบว่าหนูจากพ่อกับแม่ไปแล้ว พ่อกับแม่เสียใจมาก แต่คิดว่าคงถึงเวลาของหนูแล้ว</p> <p>พ่อกับแม่คิดถึงวันที่กลับจากอเมริกา ประมาณ 2 หนุ่วิ่งสุดชีวิตมารับพ่อกับแม่และทุก ๆ เย็นพอได้ยินเสียงรถเข้าซอย 8 หนุ่ก็จะวิ่งมารอรับพ่อกับแม่ลงจากรถแล้วเข้าบ้านด้วยกัน</p> <p>พ่อกับแม่ขอโหสิกรรมนะลูกหินอ่อน พ่อกับแม่ทำบุญและอุทิศส่วนกุศลให้หนู ขอให้หนูไปสู่ภพภูมิที่ดี สิ้นทุกข์เสียทีชาตินี้ นะลูก</p>